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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

คมชัดลึก 

สวท. 

เหตุระเบิดใน กทม. 

     - เสนอข่าว จากกรณี เกิดเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเม่ือวันท่ี 2 ส.ค.  ทางด้าน นายอนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกฯ และ.สธ. กล่าวว่า ผู้ท่ีก่อเหตุวางระเบิดในหลายจุดถือว่าเป็นคนเลวมาก เรื่องท่ีเกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นการ

บริหารจัดการให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีจะบังเอิญเกิดเหตุการณ์ขึ้นพร้อมๆ กันหลายจุด  ขอให้

เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองเร่งเอาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษให้ถึงท่ีสุด ไม่ใช่แค่จับกุมแต่ต้องเอาออกมาประจานให้สังคมรู้ถึง

หน้าตาของคนท่ีท าลายชาติด้วย ถ้าท าไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตัวเอง ส าหรับทางด้านสาธารณสุขเราให้การดูแลประชาชน

และคนเจ็บเต็มท่ีอยู่แล้ว และโดยปกติ สธ.จะมีการเซตระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะต้องมีการ

ก าชับให้ เข้มงวดข้ึน      

เดลินวิส ์

 

     - นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกฯ กล่าวว่า นายกฯสั่งการให้ฝ่ายความม่ันคงเร่งสอบสวนเหตุ

ระเบิดครั้งนี้อย่างเร่งด่วน พร้อมก าชับต้องจัดการเด็ดขาดกับคนท่ีสร้างความไม่สงบภายในประเทศ พร้อมท้ังตั้ง

ข้อสังเกตประเทศไทยเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้ง รัฐบาลใหม่เพิ่งแถลงนโยบาย ทุกอย่างก าลังเดินหน้าด้วยดี แต่กลับมีคน

ประสงค์ร้ายสร้างความวุ่นวาย จึงอยากขอความร่วมมือกับประชาชน อย่าปล่อยให้คนท่ีไม่อยากให้ประเทศไทยเดินหน้า

มีท่ียืนในสังคม ส าหรับขั้นตอนหลังจากนี้ รัฐบาลต้องออกค าชี้แจงไปถึงนานาชาติเพื่อคลายความตระหนกและขอ

ประชาชนม่ันใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลเชื่อว่าทุกอย่างจะสงบโดยเร็ว 

มติชน      -  เจ้าหน้าท่ีต ารวจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งตรวจสอบเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดลักษณะคล้ายระเบิด

แสวงเคร่ือง บริเวณใต้ป้ายส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) และเหตุวางระเบิด 4 จุด 7 ลูก ใน กทม.รวมท้ังเหตุไฟไหม้

ย่านประตูน้ า 5 จุด ว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ โดยเหตุวางระเบิดหน้าป้าย ตร.เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคมท่ีผ่านมานั้น 

เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดและติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว 2 คน สกัดควบคุมผู้ต้องสงสัยเป็นชาย 2 

คน ได้บนรถยนต์โดยสารประจ าทางปรับอากาศ บริษัท ขนส่ง จ ากัด ขณะเข้าจุดตรวจปฐมพร ถนนเพชรเกษม ต.วังไผ่ 

อ.เมืองชุมพร  คาดว่าน่าจะเดินทางต่อไปยังในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของคนร้าย โดยขณะนี้

ก าลังสอบสวนถึงสาเหตุและขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคใต้หรือไม่ 

 

ไทยรัฐ 

เดลินวิส ์

มติชน 

สวท.,ส านักข่าวไทย,ทีวี

ช่อง 9,NBT 

กัญชาทางการแพทย์ 

      - เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวตอนหนึ่งในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิง

คุณภาพมุมมองหลากมิติของการก าหนดทิศทางกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมว่า ในระหว่างท่ีไทยก าหนด

ว่ากัญชาเป็นยาเสพติด ในหลายประเทศก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากสารส าคัญของกัญชาในรูปแบบ

ต่างๆ ท้ังท่ีกฎหมายของประเทศเหล่านั้นก็จัดกัญชาเป็นยาเสพติดเช่นกัน จึงน่าเสียดายท่ีไทยไม่มีการพัฒนาต่อในช่วง

ท่ีผ่านมา รัฐบาลที่ผ่านมามีการปรับแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนากัญชา แต่ยังมีขอบข่ายจ ากัด ตนจึงอยากให้ได้ใช้

ประโยชน์ในวงกว้าง โดยมีการใช้ทางการแพทย์และเก็บข้อมูล หากได้ผลดีก็ขยับขยาย แต่การปลูกต้องมีขอบเขต

ควบคุมชัดเจน ส่วนการปลูกบ้านละ 6 ต้นนั้นเกิดข้ึนแน่ เม่ือทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ  โดยอยากให้มีระบบเช็กลิสต์  

มีการขออนุญาตจาก อย.  จะท าให้กระบวนการเร็วขึ้น  แต่ขอย้ าว่าผู้มาขออนุญาตต้องรับประกันตัวเองเม่ือ อย.ไป

ตรวจถ้าท าผิดจะลงโทษขั้นสูงสุดโดยไม่มีการเจรจา   ส าหรับการแก้ประกาศยกระดับหมอพื้นบ้านท่ีต้องไปให้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดออกใบรับรองใหม่นั้น ตนได้ขอให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตัด

ออก  คาดว่าสัปดาห์หน้าจะลงนามได้  ส่วนท่ีคุยกับต่างชาติหลายคนก็เตือนว่าจะท าให้เกิดความเสียหาย ถูกมองเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อนได้แต่ท่ีคุยกันไม่ได้แอบคุย ตนไม่ยอมให้คนไทยเสียประโยชน์อยู่แล้วและยืนยันว่าตนและคน

ใกล้ชิดท่ีมากระทรวงไม่มีใครเก่ียวข้องกับบริษัทยา 

      ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชฯ กล่าวว่า ยากัญชาเป็นนวัตกรรมท่ีได้ ถูกน ามาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์ อภ.ได้ด าเนินการโครงการศึกษาวิจัย ตั้งแต่การเพาะปลูก การสกัด ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ยา

จากกัญชา เพื่อให้คนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาท่ีมีความปลอดภัย มีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม ลดการน าเข้า

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 3 สิงหาคม 2562 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

ยาจากต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของ สธ.   ทุกขวดท่ีสกัดออกมาต้องมีสารมีฤทธ์ิของยาท่ีใกล้เคียงกันหมด 

และต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้กับผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยของ สธ. 

    ทางด้าน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชฯ กล่าวว่า ในเวทีดังกล่าวได้เชิญ ดร.มาติน วู้ดบริด ซึ่งเป็นนัก

เภสัชวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศนิวซีแลนด์ ในฐานะ Medicines Quality 

Specialist และเป็นผู้เขียนหลักเกณฑ์คู่มือกัญชาทางการแพทย์ของนิวซีแลนด์ มาบรรยาย ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยได้

แนวคิด สามารถก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ และน าหลักการปฏิบัติท่ีดีของการใช้กัญชาทาง

การแพทย์ในระดับนานาชาติมาบูรณาการกับด้านเศรษฐกิจ สังคม จากกัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

สร้างความเข้าใจถึงอุปสรรค และโอกาส  รวมท้ังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณา

การ ระหว่าง อภ.กับนักวิจัย นักวิชาการ และแพทย์ ส าหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และด าเนินงานวิจัยร่วมกันต่อไป 

สวท. 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

     - เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดการประชุมให้ความรู้และมอบนโยบาย

กัญชาและการใช้กัญชาในแพทย์แผนไทย ท่ีห้องประชุม รพ.ศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  พร้อมกล่าวว่า การน า

กัญช า ใ ช้ป ร ะ โยชน์ ท า งกา รแพทย์  มี ต า รั บย าแผนไทย ท่ี มี กัญช า เป็ นส่ ว นผสมผ่ านกา รประกาศ ใช้

จ านวน 16 ต ารับ กรมการแพทย์แผนไทยจะด าเนินการผลิตจ านวน  5 ต ารับ  ซึ่งขณะนี้ สธ.ก าลังอยู่ระหว่างการ

ผลิต และจะส่งให้ รพ.น าร่องใช้ ในส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเริ่มจ่ายยาแผนไทยท่ีมีกัญชาเป็นส่วนผสม

ใน 2 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.ศรีสังวาลย์และ รพ.แม่สะเรียง   

 

สวท. 

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

     - เสนอข่าว ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินเขตสุขภาพท่ี 6 และภาคกลางว่า สธ. มีนโยบายยกระดับระบบการจัดการใน

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดระบบท่ีได้มาตรฐาน ประชาชน

เข้าถึงระบบบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และยังช่วยลดความพิการและเสียชีวิตอีกด้วย   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ.

ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีอีอีชี  มีเป้าหมาย คือเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการและลดการเสียชีวิตจาก

ภาวะฉุกเฉิน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้เป็นระบบการแพทย์ฉุกเฉินท่ีมีมาตรฐาน  

 

คมชัดลึก 

ร้องเรียน รพ.เอกชนปฏิเสธการรักษา 

     - เสนอข่าว นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พร้อมด้วยนาง

สังเวียน ดิษวิเศษ อายุ 40 ปี แม่ผู้เสียชีวิต(นายกนกพล ดิษวิเศษ อายุ15ปี) เข้าร้องเรียนท่ีกระทรวงสาธารณสุข  

ขอให้มีค าสั่งปิด รพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี และด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยอ้างว่าปฏิเสธการรักษา

นายกนกพลท่ีประสบอุบัติเหตุสาหัส โดยแจ้งว่าเป็นกรณีไม่ฉุกเฉิน ต้องวางเงิน 1 แสนบาท ท้ังท่ียืนยันจะรักษาโดยมี

ประกันชีวิตและ พ.ร.บ.คุ้มครอง แต ่รพ.กลับปฏิเสธ และส่งต่อไปรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐ จนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตใน

เวลาต่อมา ทาง ผอ.รพ.บ่ายเบ่ียง และไม่มีการชี้แจงถึงเรื่องราวท้ังหมด เพียงบอกแค่ว่าวันนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทาง

ทางด้านสมอง และจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือการเยียวยาจากโรงพยาบาลเลย 

    ด้านนายรณณรงค์ กล่าวว่า อยากให้กระทรวงสาธารณสุขสั่งปิดโรงพยาบาลและตรวจสอบข้อเท็จจริงท้ังหมด และ

หากพบว่ามีความผิดเกิดข้ึน ขอให้ด าเนินคดี ตามกฎหมายท้ังทางอาญา ทางแพ่งและปกครอง 

 

ไทยรัฐ 

ส่งแพทย์ร่วมพิธีฮัจญ์  

     - เสนอภาพข่าว  นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รอง ปลัด สธ. เดินทางไปส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีประจ า

ส านักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย เพิ่มอีก 12 คน ไปปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ท่ี

สนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ  

 

มติชน 

ข้อด-ีข้อเสียข้ึนค่าตอบแทน อสม. 

      - เสนอบทความ จากกรณีผลักดันการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) โดยเพิ่มค่าตอบแทน

ตั้งแต่ 2,500-10,000 บาท รวมถึงให้ อสม.สามารถ แจกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้ ทางด้านนายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการ

สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ และเลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มองประเด็นนี้ว่า 

มีข้อดีและข้อด้อยอยู่ และมีข้อท้วงติง 2 ข้อ คือ  1.คือด้านการเพิ่มค่าตอบแทน อสม. เป็น 2,500-10,000 บาทนั้น 

ดูแล้วให้การตอบแทนมากไปไหม นอกจากนี้ อาจมีการแทรกแซงของการเมืองท้องถ่ินในการหาประโยชน์และเพิ่ม

พรรคพวกของตนเองเข้ามาโดยไม่ค านึงถึงจิตอาสา ควรมีวิธีการและกระบวนการคัดกรอง พิจารณาเป็นรายๆ ไป ไม่

ควรใช้วิธีหว่านแหท้ังหมดท่ัวประเทศ 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

     2. การจะให้ อสม.เข้ามามีส่วนในการแจกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยตรงนี้อาจเป็นอันตรายได้ การจ่ายยาควรมีเภสัชกร 

และต้องมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรง หากต่อไป อสม.สามารถจะจัดซื้อจัดหายา ขายยาได้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ หากเกิด

ข้อผิดพลาดกับผู้ป่วยข้ึนมาถามว่าใครจะรับผิดชอบได้ 

     ส าหรับข้อเสนอแนะนั้น เห็นว่าควรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเปลี่ยนจาก อสม.ให้กลายเป็นชุดช่วยเหลือด้าน

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีการอบรมความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เฉพาะทาง เช่น ด้านกายภาพ ด้านการช่วยเหลือ

เร่งด่วน การปฐมพยาบาล อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ก่อนจะปล่อยตัวให้เข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้องโดยผ่านการคัด

กรองจากทีมแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุข  ในรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนนั้นต้องพิจารณาเป็นราย ตามความรู้และ

ความสามารถ และมีข้ออธิบายให้ทุกคนยอมรับได้และปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิภาพจริง เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนครับ 

      ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า 

สนับสนุนให้มีการเพิ่มบทบาทและเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ อสม. เพราะไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ เพราะ

ข้อจ ากัดในเรื่องอัตราก าลัง ปัจจุบันมี อสม.ประมาณ 1 ล้านคนเศษ จะสามารถเข้ามาเสริมการท างานด้านสาธารณสุข

มูลฐานได้ครอบคลุมมากข้ึน 

     แนวคิดการเพิ่มบทบาทและภารกิจให้กับ อสม. และจ่ายค่าตอบแทนให้สูงขึ้น ไม่ถือว่าผิดเจตนารมณ์เดิมของ อส

ม. เพราะค่าตอบแทนท่ีได้อยู่ในปัจจุบันแม้จะให้เดือนละคร้ัง แต่ไม่ถือว่าเป็นเงินเดือน เพราะคือค่าเสียเวลา ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง และค่าอาหาร ในความเห็นส่วนตัวมองว่าได้น้อยเกินไปเสียด้วยซ้ า ถ้าจะมีการปรับเพิ่มให้น่าจะเริ่มท่ี 

2,500 บาท และควรเพิ่มสวัสดิการบางอย่างให้ด้วย เช่น เรื่องการรักษาพยาบาล ท่ีแม้จะมีสิทธิในกองทุนใดกองทุน

หนึ่งอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องให้เพิ่มเติมในแง่ของห้องพิเศษ หรืออะไรท่ีมากกว่าปกติก็ได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องเพิ่ม

ศักยภาพของ อสม.ให้ท างานในภารกิจที่มอบหมายให้ได้ 

 

เดลินวิส ์

ก าหนดราคาทันตกรรม 

      - เสนอข่าว แหล่งข่าวระดับสูงในทันตแพทยสภา กล่าวว่า เรื่องค่าท าฟันในประเทศไทยตอนนี้เทียบกับประเทศ

มาเลเซีย สิงคโปร์  ถือว่าไม่แพง แต่ปัญหาคือระบบบริการสุขภาพฟันของประเทศไทยตอนนี้คือเปิดให้ประชาชนได้รับ

ผลประโยชน์จากรัฐบาลจ านวนมาก ท าให้คนรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วย ส าหรับเรื่องทันตกรรมนั้นมีต้นทุน

สูงมากไปลดค่าทันแพทย์อาจจะมีปัญหาได้ ก่อนหน้านี้มีบริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่ง ท่ีพยายามจะท าชุดสิทธิ

ประโยชน์ให้ครอบคลุม        ทันตกรรม  แต่พบว่ามีทันตแพทย์เข้าร่วมน้อยมาก ซึ่งปัญหาหลักของประเทศไทยอยู่ท่ี

ประชาชนรายได้น้อยเลยเข้าถึงน้อย  ซึ่งคนไทยเข้ารับบริการทันตกรรมประมาณ  5.4 ล้านคน จากจ านวนประชากรท้ัง

ประเทศ แสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติหรือไม่ ราคาแพงจริงหรือไม่คนถึงไม่เข้า หรือปัญหาการกระจายทันตแพทย์ไม่

ครอบคลุมหรือเพราะอะไร  เข้าใจว่าเรื่องนี้ลุกลามมาจากปัญหาค่ารักษาแพง  จึงคิดว่าจริงๆแล้วไม่ควรปล่อยให้ รพ.

เอกชนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะท าให้กลายเป็นธุรกิจ 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือการบริการคุณธรรม คุณภาพของการรักษา 

อีกด้านหนึ่งต้องแถลงต่อกรรมการผู้ถือหุ้น ต้องมีผลก าไร 

 

มติชน 

ซ้อมรับมือเหตุทะเลาะวิวาทใน รพ. 

     - เสนอภาพข่าว รพ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ร่วมกับ สภ.บัวใหญ่ น าเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

ทะเลาะวิวาทภายในโรงพยาบาล โดยจ าลองสถานการณ์ผู้บาดเจ็บจากเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทเข้ามารักษาบาดแผล ก่อน

คู่อริบุกอาละวาดภายในห้องฉุกเฉิน เพื่อเตรียมวางแผนรองรับสถานการณ์ 

 

แนวหน้า 

ประชุมวิชาการโรคน้ าคั่งในสมอง 

     - เสนอข่าว นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ เรื่องโรคน้ าคั่งใน

โพรงสมองผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 โดยงานจัดร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็น

การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับอาการและการรักษาผู้ป่วยโรคน้ าคั่งในโพรงสมอง  ซึ่งเป็นภาวะความผิดปกติทางสมองท่ี

พบได้เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งเม่ืออายุมากข้ึนโพรงน้ าในสมองมีขนาดใหญ่ขึ้นไปกดเบียดเนื้อสมอง ท าให้สมองท างาน

ผิดปกติ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนท่ัวไป และวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  

 


